

ĐI DỰ ĐẠI HỘI AHCC

Nguyễn Mạnh Hoàn

Chú thích: AH Nguyễn Mạnh Hoàn là một trong 4 AH được tặng bằng Mừng Đại Thượng Thọ trong kỳ Đại Hội vừa qua, và là AH “trội” hơn hết về phương diện sức khoẻ cũng như tinh thần. AH đã lên phát biểu rất mạch lạc và rất xây dựng, khuyến khích lớp AH trẻ và con em tiếp nối truyền thống AHCC.

Nhận được tài liệu về Đại Hội AHCC Hải Ngoại, tôi rất vui, nhưng phân vân, không biết có đi dự được không, vì tuổi già sức yếu, mắt kém, tai nặng, ngồi máy bay có thể bị chóng mặt. Nhưng mang nặng tình đồng nghiệp từ ngày vào nghề đến buổi hồi hưu, rồi phải ly hương, đã bao lần hội họp, qua các thời đại thay đổi của Đất Nước, tôi quyết định đi dự Đại Hội kỳ này: 4 tháng Bảy 1998 để gặp cố hữu biết bao ân tình, về được quen bạn mới, thêm duyên tri ngộ. Tôi mời một thân hữu cùng đi để có bạn đồng hành nương tựa khi cần.

Ngày 2 tháng Bảy: Đáp phi cơ rời San Jose, chúng tôi đến phi trường Orange County hồi 11:30am, được AH Hoàng Đình Khôi đón, đưa đến West Garden Inn, thành phố Garden Grove, đã giữ sẵn cho chúng tôi một phòng ngủ (2 giường nằm) rồi mời chúng tôi đi dùng bữa trưa.

Ngày 3 tháng Bảy: Buổi chiều ngày 2 và cả ngày 3 chúng tôi đi thăm các nơi và bạn bè.

Ngày 4 tháng Bảy: AH Hoàng Đình Khôi đón chúng tôi đến khách sạn Hyatt Hotel để ghi danh tham dự Đại Hội. Nhận thẻ ghi tên và quà tặng gồm: 1 bút viết và 1 lưới rọc giấy xinh đều có ghi mấy giòng chữ “Đại Hội AHCC – Little Saigon California. Tháng 7-1998.”

Qua phòng triển lãm, trưng bày nhiều hình ảnh về quê hương VN, về sinh hoạt AHCC: Úc Châu, Pháp Quốc, Gia Nã Đại và Hoa Kỳ. Đầy đủ LT AHCC từ số 1 đến số 72 (1998) và một số sách do AH Công Chánh viết và xuất bản. Thực là một cuộc triển lãm rất phong phú và nhiều công phu sưu tầm.

9:30 vào phòng họp, đông vui, ước độ 300 vị đến dự từ Pháp, Gia Nã Đại, từ các tiểu bang miền

Trung, miền Đông, miền Nam Hoa Kỳ và từ Bắc & Nam California.

Khai mạc Đại Hội. AH Lê Khắc Thí, đại diện AHCC miền Nam Cali đọc diễn văn chào mừng ĐH, nói về quá trình sinh hoạt AHCC và mục đích của ĐH kỳ này. Kế đến AH Đỗ Thế Thường, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời cảm ơn sự hiện diện và hỗ trợ của đông đảo AH cho ĐH.

Hội Thảo. Tiến sĩ Eugene Trịnh đến, ĐH nhiệt liệt chào mừng vị phi hành gia VN họ Trịnh, mà thân phụ là cố kỹ sư Trịnh Ngọc Sanh, nguyên giám đốc một nha thuộc Bộ CCVNCH. Ông thuyết trình và chiếu slides về chuyến bay của phi thuyền Columbia năm 1992 mà ông là một người trong phi hành đoàn. Nhiều câu hỏi đặt ra và đã được giải thích rõ ràng.

Tiệc trưa tại khách sạn Hyatt. Trước khi nhập tiệc, BTC cử đại diện trao bằng và bằng lưu niệm tặng phi hành gia Eugene Trịnh, và bằng mừng đại thượng thọ cửu tuần cho bốn lão AH: Hồ Đắc Cáo, Nguyễn Mạnh Hoàn, Nguyễn Văn Minh và Trần Công Thiện.

Sau tiệc trưa, ĐH tiếp tục hội thảo về đường hướng sinh hoạt tập thể AHCC và sự tiến triển của LT trong tương lai. Kết quả, đa số quyết định duy trì sự cố hữu của tình đồng nghiệp theo nề nếp xưa, nuôi dưỡng và phát triển LT theo kế hoạch 5 năm (1998-2004).

Đại Hội bế mạc hồi 5:15pm. Ai nấy hân hoan ra về và hẹn tái ngộ chiều ngày 5, dự tiệc Hội Ngộ.

Ngày 5 tháng Bảy: 6:15pm AH Hoàng Đình Khôi đón chúng tôi cùng đến nhà hàng Paracel Sea Foods dự tiệc “Hội Ngộ” với đông đảo AH, TH và quý phu nhân. Một buổi tiệc thịnh soạn với sự giúp

vui của ban văn nghệ do AH Nghiêm Phú Phát, nhạc sĩ nổi danh điều khiển, rất hấp dẫn, cộng với những màn ảo thuật rất tài tình, thích thú do AH Tiến Sĩ Nguyễn Thành Thiệt, ảo thuật gia đẳng cấp quốc tế và vô địch ảo thuật Mỹ Quốc năm 1992 trình diễn rất tài tình, dí dỏm. Thực là một buổi tiệc ngon lành thích thú để hội ngộ rồi sẽ chia tay:

*“Ly hợp tòng lai sự dễ thường
Chỉ sâu hợp doãn đảo ly trường”*

Ngày 6 tháng Bảy: 8:00am, AH Hoàng Đình Khôi đến gặp chúng tôi mời đi ăn sáng và hỏi giờ để đưa ra phi trường. Chúng tôi rất cảm ơn AH đã hết lòng săn sóc chúng tôi trong những ngày qua (từ 2 đến 6 tháng Bảy) và xin phép cho chúng tôi được cáo từ, vì đã có hẹn với vài bạn ở Santa Ana.

3:30pm phi cơ cất cánh. Chúng tôi đến San Jose Airport hồi 4:35pm. Xe đón về nhà, thân hữu đồng hành với tôi cảm tấm bằng mừng thọ, ngỡ lời: “Chỉ có Công Chánh VN mới có tình đồng nghiệp cao cả, sâu đậm và khả năng tổ chức kỳ ĐH đặc sắc này, một tổ chức cần nhiều nhân vật, tài lực

với sáng kiến và kinh nghiệm, lại được sự tham dự đặc biệt của một phi hành gia VN và một tiến sĩ, giáo sư đại học có đại tài về ảo thuật. Quý vị ấy là thân thuộc trong đại gia đình Công Chánh VN”. Về phần tôi, cảm thấy rất vui mừng và hân hạnh đến dự Đại Hội kỳ này, lãnh bằng mừng cứu tuần đại thượng thọ, sau 43 năm trường hành nghề (1932-1975) và 23 năm ly hương (1975-1998). Nếu tôi không đến dự kỳ này thì chắc đâu còn sống để dự kỳ sau, làm sao có dịp được biết vị phi hành gia VN Eugene Trịnh và Tiến Sĩ Nguyễn Thành Thiệt.

•••

Mạo muội viết ít dòng, với tâm thành để cảm ơn quý AH miền Nam Cali và BTC đã xây dựng Đại Hội thành công, đem lại niềm tin cho tình đồng nghiệp và sự đoàn kết bền chặt mãi của AHCC. Xin ghi tạc tấm thịnh tình cố hữu của anh Thiệt dành cho tôi. Làm sao quên được công lao của anh đã góp phần xây dựng nhịp cầu liên lạc từ thuở lạc lõng quê người cho đến ngày nay.

văn minh văn lang...

(tiếp theo trang 52)

10. TOTEM TIÊN RỒNG

Totem Tiên Rồng là hàm kép đặc biệt của nòi Việt chọn làm vật tổ như Pháp lựa con gà trống, Nga chọn con gấu, Mỹ chọn con chim ưng.

Tiên là trong sáng, trường tồn. Rồng là hùng mạnh, biến hóa.

Dùng hàm kép Tiên Rồng, người Việt cổ xưa muốn nhấn nhủ cho hậu thế phải sống dung hòa những ý kiến đối nghịch trong cuộc sống giữa người trong nước hay trên thế giới.

Người Việt cổ muốn truyền lại những tư tưởng kỳ

diệu cho các đời kế tiếp để con cháu noi theo mà đem lại thanh bình cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân và sự hòa đồng với vũ trụ và toàn thể nhân loại.

Để kết luận, rõ ràng là Văn Minh Văn Lang là nền văn minh độc đáo của người Lạc Việt phát triển trước văn minh Hoa Hán và không có yếu tố Hoa Hán nào trong nền văn minh Văn Lang tiền tiến cả. Người Lạc Việt luôn có nét đặc thù của nòi giống Việt.

*Springfield, Virginia
Đầu Xuân Mậu Dần (Tháng Hai, 1998)*